



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 0399247857

Email: longtgmvinh@gmail.com

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2023

Kính gửi: Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vinh

Anh chị em thân mến,

Mùa Chay là Mùa Phụng Vụ quan trọng trong đời sống Giáo Hội, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và kéo dài 40 ngày, hầu giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh. Mùa Chay được biểu trưng bằng màu tím diễn tả tâm hồn ăn năn thống hối và tinh thần hoán cải hầu đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa được Đức Giêsu thực hiện trong hành trình trần thế mà đỉnh cao là Biến Cố Vượt Qua của Người.

Chúng ta hãy sống cách xứng hợp với Mùa Chay thánh bằng cách thực thi ba việc đạo đức truyền thống là *cầu nguyện, chay tịnh và bác ái*. Ngoài ra, chúng ta cũng hưởng ứng Sứ điệp Mùa Chay năm nay của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài: *Khó chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành*. Trong Sứ điệp này, Đức Thánh Cha suy niệm câu chuyện Đức Giêsu biến hình trên núi Tabor và mời gọi chúng ta chú tâm đến hai hướng sau đây:

1. *Hướng đi lên:* Ba tông đồ thân tín theo Đức Giêsu lên núi Tabor, các ngài được chiêm ngưỡng sự kiện Người biến hình và nghe tiếng Chúa Cha phán: *“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”* (Mt 17,5). Chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa qua các bài đọc trong Thánh Lễ; hãy siêng năng học hỏi và suy niệm Lời Chúa; hãy cộng tác với Chúa trong việc gột rửa tâm hồn mình hầu có thể lắng nghe Lời Chúa cách rõ ràng hơn; hãy biết chiêm ngưỡng bao kỳ công của Chúa trong vũ trụ và *“hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”* (Tv 118,1).

2. *Hướng đi xuống:* Đang lúc hoảng hốt vì thấy Đức Giê-su biến hình uy nghi, các tông đồ lắng nghe lời Người: *“Chỗi dậy đi, đừng sợ!”* (Mt 17,7). Lời Đức Giêsu khích lệ chúng ta mỗi khi chúng ta đối diện với những thử thách trong cuộc sống hằng ngày. Vậy, sau khi *gặp gỡ* (occurrere), *lắng nghe* (auscultare) và *phân định* (discernere) trong tâm tình tạ ơn và cầu nguyện, chúng ta hãy ‘xuống núi’ để đến với anh chị em chúng ta, đến với các thực tại của cuộc sống và đóng góp phần mình trong việc xây dựng Giáo Hội và xã hội.

“Xin Chúa Thánh Thần thúc đẩy và nâng đỡ chúng ta trong Mùa Chay thánh này khi chúng ta lên núi với Chúa Giêsu, để cảm nghiệm được vẻ huy hoàng thần linh của Người. Và nhờ đó, chúng ta được củng cố trong đức tin, được tiếp tục kiên trì trong cuộc lữ hành cùng với Chúa Giêsu, Đấng là vinh quang của dân Người và ánh sáng của muôn dân” (trích Sứ điệp Mùa Chay 2023).

Anh chị em thân mến,

Với Thư Mục Vụ này, chúng tôi xin được trình bày cùng anh chị em sự việc sau đây: Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận vừa hoàn thành và sẽ đón tiếp các Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về họp vào cuối tháng 4 tới. Đây là niềm vinh hạnh lớn cho Giáo phận chúng ta! Tuy nhiên, niềm vui của chúng ta chưa được trọn vẹn vì Giáo phận chưa trả hết kinh phí xây dựng Trung Tâm. Một lần nữa, chúng tôi xin mỗi hộ gia đình đóng góp thêm một ngày công (nghĩa là, năm nay, mỗi hộ gia đình đóng góp hai ngày công, tương đương 400.000 đồng/hộ) để trang trải kinh phí xây dựng. Nếu gia đình nào gặp khó khăn thì không phải thực thi theo lời thỉnh cầu của chúng tôi. Chân thành cảm ơn anh chị em.

Nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong Mùa Chay thánh này.

Làm tại Tòa Giám Mục Xã Đoài, ngày 21 tháng 02 năm 2023



✘ **Phêrô Nguyễn Văn Viên**
Giám mục Phụ tá

✘ **Anphong Nguyễn Hữu Long**
Giám mục Giáo phận